

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC THẬN, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh với đại diện nhân dân xã Đông Á.

các sở, ngành trong việc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để triển khai thực hiện dự án.

Tại buổi tiếp xúc, đối thoại, đại diện nhân dân 7 thôn của xã Đông Á cơ bản đồng thuận với chủ trương của tỉnh...

thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra tỉnh đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân thuộc thẩm quyền.

điều kiện hiện tại của tỉnh bởi hiện nay tình trạng thực hiện xử lý rác thải bằng phương pháp chôn lấp và lò đốt quy mô nhỏ, công nghệ cũ, không hiệu quả.

triển khai dự án là hoàn toàn đủ căn cứ và dự án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về khoảng cách, về bảo vệ môi trường và các yếu tố liên quan khác.

che, không có vùng cấm, theo đúng quy định của pháp luật; đồng chí Bí thư Huyện ủy Đông Hưng chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét, làm rõ đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã Đông Á.

sau cuộc tiếp xúc, đối thoại hôm nay không đi tập trung đông người, không nghe theo những thông tin không chính xác hoặc bị kích động, lời kéo, tập trung đông người, khiếu kiện kéo dài không đúng quy định của pháp luật, gây mất an ninh trật tự như trong thời gian vừa qua; nếu vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.



Đại diện nhân dân xã Đông Á dự buổi tiếp xúc, đối thoại với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

THÀNH PHỐ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH PHÒNG, CHỐNG CHÁY, NỔ Ở KHU DÂN CƯ

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, nguồn lực từ người dân trong công tác phòng ngừa, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư, hộ gia đình, thành phố Thái Bình tiếp tục nhân rộng mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)" và "Điểm chữa cháy công cộng" trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố chưa xảy ra vụ cháy, nổ nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra cháy, nổ vẫn luôn tiềm ẩn, nhất là trong mùa hè nắng nóng, nhiệt độ cao 36 - 38°C như hiện nay.



Mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" phường Kỳ Bá phát huy hiệu quả.

Trong đó, việc triển khai xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng" tại các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn thành phố là cách làm hay, đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trong công tác PCCC ngày từ cơ sở.

luôn được gia đình chú ý, vì vậy khi phương thành lập "Tổ liên gia an toàn PCCC" gia đình tôi rất vui mừng, đồng thuận đóng góp kinh phí và đánh giá cao vì tính hiệu quả trên thực tế.

động và nhân rộng mô hình, chúng tôi mong muốn thường xuyên được tập huấn về công tác PCCC để nâng cao kỹ năng PCCC. Việc thành lập "Điểm chữa cháy công cộng" tại các ngõ nhỏ, xe cứu hỏa không vào được đã giúp xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ, được trang bị kỹ năng chữa cháy, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng phản ứng kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.

Những thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng

Sau thời gian làm việc tại bệnh viện, vào ngày nghỉ, nhiều thầy thuốc trẻ trong tỉnh lại tình nguyện về các địa phương khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay, ngoài Cầu lạc bộ thầy thuốc trẻ tỉnh, nhiều huyện đã có câu lạc bộ thầy thuốc trẻ. Các câu lạc bộ thầy thuốc trẻ thường hoạt động khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân theo kế hoạch của đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên. Bác sĩ Đỗ Thị Hồng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Bám sát kế hoạch hoạt động của Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện, chúng tôi thường về các địa phương thăm sức khỏe cho người dân, trong đó chủ yếu là khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

địa bàn tỉnh đã thể hiện được vai trò tập hợp, gắn kết các thầy thuốc, phát huy vai trò chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Theo thống kê của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, năm 2022, các câu lạc bộ thầy thuốc trẻ trong tỉnh đã tổ chức 27 đợt khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 6.540 người là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo... Cuối tháng 5/2023, Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức chương trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng với sự tham gia của đông đảo bác sĩ, nhân viên y tế.



Thầy thuốc trẻ huyện Vũ Thư khám bệnh cho người cao tuổi.